

Biển Đông là thuộc Vùng Đặc Quyền Kinh Tế ...

Do đó gần đây Trung Cộng đã làm các nước láng giềng của họ phải băn khoăn lo lắng, và do đó giúp Tổng Thống Obama dễ về vấn đề các nước ở Á Châu hiện. Các nước có biên giới với Trung Cộng lo lắng nhất là khi Trung Cộng tuyên bố vào năm 2010 rằng phần lớn Biển Đông là thuộc Vùng Đặc Quyền Kinh Tế (*) (Exclusive Economic Zone (EEZ)) của họ. Các nước này cũng thấy Trung Cộng gia tăng các chuyến tuần tra hải dương trong khu vực này, gây áp lực với các công ty năng lượng ngoài quốc tế các công ty này ngừng hoạt động trong những vùng biển đang tranh chấp, và áp đặt luật lệ nhằm đánh cá trên mặt số khu vực tại vùng biển này. Thượng Nghị Sĩ Jim Webb nói rằng “càng ngày càng có nhiều nước xung quanh Biển Đông . . . thấy lo ngại nghiêm trọng về những cách hăm dọa của Trung Cộng.”

Những người chỉ trích có thể bắt lo ngại hiện nay họ biết rằng việc đưa ra những lời đòi hỏi như vậy không phải là chuyện có trước đây bao giờ trong lãnh vực ngoại giao vũ biển toàn cầu. Có nhiều nước đòi hỏi chủ quyền ở các vùng đất, biển và ngay cả sông ngòi của các nước khác, kể cả Palestine và Israel, Ấn Độ và Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp, và Iran vẫn tiếp tục tranh chấp Biển Caspian với Azerbaijan, Kazakhstan và Nga. Hãy lấy một ví dụ điển hình do gần đây: Canada và Nga đang tranh cãi với nhau về chủ quyền đối với những vùng rộng lớn tại Bắc Cực. Canada dành chủ quyền trên hơn 1.699.032 cây số vuông của vùng này, trong khi Nga thì đòi chủ quyền đối với 984.195 cây số vuông thuộc Liên Hiệp Quốc. Thêm nữa, cả hai bên không phải chủ tuyên bố dành chủ quyền mà thôi. Hai Tháng Bảy năm 2011 Nga loan báo sẽ thành lập hai lữ đoàn đất biển đóng tại Bắc Cực (mỗi lữ đoàn có ít nhất là vài ngàn quân). Sau đó một tháng, Canada đã tổ chức một cuộc thao diễn quân sự với hơn một ngàn binh sĩ, cuộc thao diễn lớn nhất từ trước đến giờ tại vùng Bắc Cực của Canada. Cả hai nước đều muốn thăm dò các nguồn dầu hỏa và khoáng sản khoáng sản ở đây. Bắc Cực của gần một phần tư thế giới đang dần dần khai thác của thế giới, cũng như nhu cầu khu đánh cá phong phú và một hải sản mới để phân phối toàn gian và chuyển đổi năng lượng biển giữa Á Châu và Âu Châu. Tuy vậy mà những người sát ruốt với đòi hỏi của Trung Cộng lại có vẻ ngập dãi chững buốt để ý đến đòi hỏi từ các nước khác.

Tác Giả: Amitai Etzion

Thứ Ba, 22 Tháng 11 Năm 2011 07:00

